

Kỷ niệm lần thứ 38 ngày thành lập Đảng

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, ra sức làm tốt công tác xây dựng Đảng

Giữa mùa xuân tràn ngập không khí phấn khởi, do những tin vui thắng trận rực rỡ và to lớn từ tiền tuyến đưa về, chúng ta chào mừng Đảng ta vừa tròn 38 tuổi. Mỗi tuổi tăng thêm vào lịch sử anh hùng của mình những thắng lợi mới, lần sau to hơn lần trước, năm sau oanh liệt vẻ vang hơn nhiều so với năm trước.

Đối với lịch sử của một dân tộc, 38 năm chỉ là thời gian rất ngắn. Nhưng 38 năm qua, có Đảng ta lãnh đạo, đứng đầu là Hồ Chủ tịch, dân tộc ta đã bước những bước khổng lồ, đã làm nên những sự nghiệp lay trời, chuyển đất. Và ngày nay, cả thế giới vô cùng khâm phục Đảng anh hùng, dân tộc Việt nam anh hùng đang liên tiếp đánh thắng và dồn tên đế quốc đầu sỏ, có tiềm lực quân sự và kinh tế rất lớn, đến bước đường cùng, ngày càng thất bại hoàn toàn đang chờ đợi chúng.

Lịch sử 38 năm của Đảng là lịch sử của những thắng lợi rất vẻ vang. Truyền thống của Đảng trước hết là truyền thống cách mạng và chiến thắng. Chúng ta vô cùng tự hào về lịch sử và truyền thống đó của Đảng ta.

Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta đã bảo đảm cho cách mạng nước ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sự lãnh đạo đó thể hiện rất rõ ràng Đảng ta là một đảng vững vàng, già dặn, một đảng mác-xít - lê-nin-nít chân chính, sáng tạo, được rèn luyện theo đúng nguyên lý đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Được như vậy là do trong 38 năm qua, Đảng không ngừng chăm lo xây dựng và củng cố mình về mọi mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Lịch sử thắng lợi vẻ vang của Đảng rõ ràng gắn liền với lịch sử xây dựng Đảng ngày càng trưởng thành.

Hiện nay Đảng ta đang đứng trước nhiệm vụ lịch sử vô cùng vẻ vang, nhưng cũng rất khó khăn, phức tạp: lãnh đạo toàn dân đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà. Cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước sang năm nay, bước vào thời kỳ gay go, quyết liệt nhất. Đảng phải tập trung mọi cố gắng cao nhất, tổ chức và động viên toàn dân kiên quyết tiên lên vượt mọi khó khăn, gian khổ, hi sinh giành thắng lợi quyết định. Để làm tròn nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang đó, Đảng phải được củng cố vững mạnh hơn nữa về mọi mặt. Hơn lúc nào hết, lúc này chúng ta phải ra sức làm tốt mọi công tác về xây dựng Đảng.

Tăng cường công tác xây dựng đảng không phải chỉ là coi trọng và làm tốt các công tác về mặt tổ chức, sa vào khuynh hướng tổ chức đơn thuần. Trái lại, phải kết hợp chặt chẽ và đồng thời làm tốt cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, lấy xây dựng về mặt chính trị làm gốc. Việc xây dựng tư tưởng và tổ chức Đảng phải nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ chính trị.

Đường lối chống Mỹ, cứu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà và đường lối về các vấn đề quốc tế của Đảng, do Đại hội và các hội nghị Trung ương vạch ra là hoàn toàn đúng đắn và sáng tạo. Nhờ có đường lối chính trị đúng đắn, sáng tạo đó, Đảng ta không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo vẻ vang của mình, xứng đáng là lãnh tụ chính trị xuất sắc của giai cấp và dân tộc. Điều đó thể hiện Đảng ta luôn được xây dựng và củng cố vững mạnh. Trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, yêu cầu thực hiện quyết tâm chiến lược nhằm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, vấn đề tăng cường đoàn kết thống nhất, giữ vững và bảo vệ đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, chống mọi ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh, mọi biểu hiện dao động, mọi thái độ chần chừ, do dự, tiêu cực trong việc chấp hành đường lối chính trị của Đảng, càng trở thành vấn đề trọng yếu hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

Đường lối chính trị đúng đắn của Đảng được xây dựng nên là do ở các yếu tố cơ bản sau đây: Đảng ta luôn luôn tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp và dân tộc, luôn luôn phát huy nhiệt tình và ý chí chiến đấu cách mạng triệt để của mình, nắm vững và vận dụng lý luận Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam với tinh thần độc lập tự chủ cao, phát huy và tập trung được trí tuệ sáng tạo của toàn Đảng và của đông đảo quần chúng cách mạng, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm vận động cách mạng Việt Nam mà nghiên cứu và học tập kinh nghiệm của các nước anh em một cách có phê phán, sáng tạo. Để giữ vững, bảo vệ và làm quán triệt đường lối chính trị của Đảng, làm tốt công tác xây dựng đảng, chúng ta phải luôn luôn chăm lo bồi dưỡng và phát huy các yếu tố cơ bản đó. Đây là trách nhiệm của mỗi tổ chức của Đảng, trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp uỷ đảng và các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng ở các cấp, các ngành.

Đường lối của Đảng phải được vận dụng và thể hiện thành phương hướng hành động của mỗi bộ phận của Đảng. Do đó, vấn đề trước hết để xây dựng mỗi đảng bộ, mỗi tổ chức của Đảng được vững mạnh, là đảng bộ đó, tổ chức đó phải có được phương hướng hành động đúng (trước mắt cũng như lâu dài) trên cơ sở vận dụng đúng đắn đường lối, nghị quyết của Trung ương vào thực tiễn tình hình của đảng bộ mình, địa phương hoặc ngành mình. Thiếu phương hướng chính trị đúng thì không thấy được nội dung cụ thể xây dựng tư tưởng và tổ chức toàn diện, thì toàn bộ hoạt động của một đảng bộ sẽ chệch choạc, thậm chí mất hướng và đương nhiên đảng bộ đó không thể trở thành đảng bộ vững mạnh được. Hiện nay chưa phải các địa phương, các ngành đã giải quyết tốt vấn đề này; nhiều nơi đang còn lúng túng. Trước yêu cầu và trách nhiệm mới to lớn đối với cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước hiện nay, cần phải giúp đỡ từng địa phương từng cơ sở giải quyết tốt vấn đề này.

Cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước trong thời gian sắp tới sẽ thu nhiều thắng lợi to lớn mới, nhưng cũng sẽ diễn ra vô cùng gay go, ác

liệt. Yêu cầu "tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", đáp ứng tới mức cao nhất mọi nhu cầu của tiền tuyến, đòi hỏi ở chúng ta những cố gắng vượt bậc. Công tác giáo dục chính trị và tư tưởng phải tập trung rất cao vào nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước, vào quyết tâm giành lấy thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến tranh, không nên để cho tư tưởng cán bộ, đảng viên bị phân tán vào những suy nghĩ khác không cần thiết và có hại.

Tình hình diễn biến của cuộc chiến đấu sẽ phức tạp. Những biểu hiện tư tưởng không đúng có thể sẽ bộc lộ ra như: khi địch chưa đánh đến hoặc trước những thắng lợi liên tiếp của ta thì khinh địch, chủ quan, sơ hở, lạc quan "tếu", lúc địch đánh đến, gây ra thiệt hại cho ta hoặc lúc tạm thời ta gặp khó khăn thì dao động, bị quan, sợ hi sinh, gian khổ, trước những thủ đoạn lừa bịp của địch thì trông chờ, ảo tưởng, mất cảnh giác, v.v... Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải chủ động ngăn ngừa và khắc phục mọi biểu hiện sai lầm đó. Trên cơ sở củng cố lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Trung ương Đảng và nhận rõ tình hình nhiệm vụ mới, nắm vững và quán triệt đường lối, nghị quyết của Đảng mà củng cố và nâng cao không ngừng ý chí sắt đá quyết chiến, quyết thắng và tinh thần cách mạng tiến công mạnh mẽ, liên tục, chỉ tiến không lùi, sự vững vàng trước mọi thử thách, tinh thần kiên quyết giành những thắng lợi cao nhất trên mọi vị trí chiến đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, đảng làm tròn nhiệm vụ to lớn, khẩn trương đối với tiền tuyến.

Mặt khác, trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chúng ta phải rất coi trọng việc bồi dưỡng và phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng và trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên để họ có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ mới, khó khăn và phức tạp.

Công tác tổ chức lúc này có ý nghĩa rất quan trọng. Quân và dân miền Nam đang đẩy mạnh cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt lên cao hơn nữa và liên tục giành những thắng lợi quyết định. Miền Bắc đang đẩy tới các cao trào cách mạng mạnh mẽ của quần chúng, nhằm

đánh bại bất kỳ âm mưu mới nào của giặc Mỹ và tích cực chi viện cho miền Nam. Việc tổ chức, lãnh đạo và động viên hàng chục triệu quân chúng hướng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất và chiến đấu đang đòi hỏi các tổ chức đảng phải được kiện toàn hơn. Nhằm vào yêu cầu đó, công tác tổ chức lúc này phải hướng vào việc nâng cao hơn nữa tính giai cấp và tính tiên phong của Đảng, quán triệt hơn nữa đường lối giai cấp trong công tác xây dựng Đảng, khắc phục các biểu hiện hữu khuynh, bảo thủ, ra sức nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, cải tiến mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng, đảng phát động quần chúng thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Phải đặc biệt chú trọng làm tốt hơn nữa việc kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, đồng thời ra sức kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các đảng uỷ và các tổ chức đảng cấp trên, ra sức làm tốt công tác cán bộ.

Chúng ta nhấn mạnh việc củng cố và kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng là vì các tổ chức này là người trực tiếp lãnh đạo, tổ chức và động viên quần chúng đứng lên thực hiện triệt để các mục tiêu cách mạng của Đảng, các nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu chống Mỹ, cứu nước. Muốn đẩy tới các cao trào cách mạng của quần chúng, trong sản xuất cũng như trong chiến đấu phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, rộng khắp, liên tục và vững chắc, vấn đề quyết định trực tiếp là phải kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng.

Thông qua cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" và các cuộc vận động quần chúng khác, các tổ chức cơ sở đảng phải được chú trọng nâng cao hơn nữa sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo toàn diện của mình, đồng thời chú trọng đặc biệt việc cải tiến mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng, phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng ta về mặt này, mở rộng dân chủ, tôn trọng và phát huy đầy đủ vai trò làm chủ tập thể của quần chúng, khắc phục triệt để tệ quan liêu, mệnh lệnh, độc đoán, vi phạm lợi ích và quyền làm chủ của quần chúng. Hết sức chú

trọng kiện toàn đội ngũ cốt cán lãnh đạo ở cơ sở và rèn luyện, giáo dục, nâng cao hơn nữa chất lượng đảng viên, đồng thời kiện toàn các tổ đảng, các chi bộ, chi uỷ và đảng uỷ, phát huy đến mức cao nhất tác dụng lãnh đạo của tập thể tổ chức đảng ở cơ sở trong việc tổ chức, giáo dục và động viên quần chúng.

Yêu cầu phát động quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ đứng lên thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và yêu cầu kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng cũng đòi hỏi phải ra sức kiện toàn các huyện uỷ, tỉnh uỷ, thành uỷ và các cơ quan của Đảng ở cấp trên, nhất là các huyện uỷ và tỉnh, thành uỷ là những cấp trực tiếp chỉ đạo cơ sở và tác động mạnh mẽ đến cơ sở, đến quần chúng. Cần khắc phục tình trạng phát triển không đồng đều của cuộc vận động xây dựng huyện uỷ "bốn tốt" hiện nay, làm cho tất cả các huyện uỷ đều vươn lên mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo của mình. Ra sức phấn đấu để trong năm 1968 không còn huyện uỷ kém; số huyện uỷ "bốn tốt" xuất hiện ngày càng nhiều với chất lượng ngày càng cao.

Việc kiện toàn các tỉnh uỷ, thành uỷ đang trở thành vấn đề rất lớn nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo quần chúng xây dựng và chiến đấu, làm cho mỗi tỉnh, thành trở thành một đơn vị chiến lược về kinh tế và quốc phòng, có khả năng chủ động cao trong việc giải quyết các yêu cầu phát triển kinh tế toàn diện và đẩy mạnh chiến tranh nhân dân ở địa phương, đáp ứng yêu cầu giúp huyện chỉ đạo tốt cơ sở.

Các cơ quan trung ương cần được kiện toàn mạnh để giúp Trung ương nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lớn, đề ra những vấn đề đường lối, chính sách và chỉ đạo các mặt hoạt động của toàn Đảng.

Trong việc kiện toàn các cấp uỷ và các tổ chức khác của Đảng cùng với các mặt khác, cần xem trọng đầy đủ việc cải tiến phương thức lãnh đạo và chỉ đạo, nhằm phát huy đầy đủ hiệu lực và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, khắc phục lối chỉ đạo theo "kiểu hành chính", tăng cường công tác giáo dục, thuyết phục, công tác vận động quần chúng,

công tác kiểm tra, chỉ đạo điển hình, giải quyết tại chỗ, sơ kết, tổng kết kinh nghiệm, v.v...

Tình hình phát triển và yêu cầu kiện toàn các tổ chức đảng đòi hỏi chúng ta những cố gắng mới, rất lớn về công tác cán bộ. Chúng ta phải thấy được sự phát triển của tình hình, chủ động đáp ứng các yêu cầu to lớn mới về cán bộ, đồng thời chuẩn bị cho những yêu cầu về sau. Cần đẩy mạnh hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ở các cấp và cán bộ khoa học, kỹ thuật, quản lý kinh tế, chuyên môn, nghiệp vụ khác. Trên cơ sở tổng kết tốt công tác cán bộ mà làm cho toàn Đảng quán triệt và thực hiện đúng đường lối, chính sách cán bộ của Đảng, đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ.

Cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang ở trong một cao trào mới, bước những bước nhảy vọt lớn. Con đường tiến tới thắng lợi hoàn toàn đã mở. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta quyết tăng cường công tác xây dựng Đảng góp phần quyết định trong việc giành thắng lợi hoàn toàn cho Tổ quốc.